



PTG ENERGY GROUP

เอกสารสนับสนุน เรื่อง

แนวปฏิบัติด้านภาษี

รหัสเอกสาร : 101-015-001-SD-003 แก้ไขครั้งที่ : 00 วันที่บังคับใช้ : 25 พฤษภาคม 2561

	ผู้จัดทำ	ผู้ทบทวน	ผู้อนุมัติ
ลายมือชื่อ			
ชื่อ-นามสกุล	(นางสาวภัทรชนก วรศักดิ์โยธิน)	(นายรังสรรค์ พวงปราง)	(นายพิทักษ์ รัชกิจประการ)
ตำแหน่ง	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่
วันที่ลงนาม	25 พฤษภาคม 2561	25 พฤษภาคม 2561	25 พฤษภาคม 2561

ประวัติการแก้ไข

00	25/05/61	จัดทำครั้งแรก
แก้ไขครั้งที่	วันที่บังคับใช้	รายละเอียดการแก้ไข

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ตระหนักดีว่า บริษัทมีหน้าที่ต้องเสียภาษีตามกฎหมาย เพื่อให้รัฐบาลนำไปใช้เพื่อสาธารณะ และสังคมโดยรวม บริษัทจึงได้กำหนดแนวปฏิบัติด้านภาษี เพื่อเป็นกรอบในการทำงานของกลุ่มบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วยบริษัท และบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 เริ่มตั้งแต่การประเมินความเสี่ยงด้วยการวิเคราะห์ถึงปัจจัย หรือสถานการณ์ต่างๆ ที่เป็นสาเหตุทำให้กลุ่มบริษัทเสียภาษีไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง พร้อมแนวทางการป้องกันความเสี่ยงไม่ให้เกิดความเสียหายต่อกลุ่มบริษัท เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มสูงสุดต่อกลุ่มบริษัท ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง โปร่งใส และจริยธรรมที่ดี ซึ่งแนวปฏิบัติดังกล่าวมีดังนี้

1. มอบหมายให้คณะทำงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ มีหน้าที่ และความรับผิดชอบในการติดตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับภาษีที่มีการประกาศแก้ไขปรับปรุง จัดทำใหม่ หรือยกเลิกอย่างสม่ำเสมอ และเป็นศูนย์กลางในการรวบรวม และพิจารณาถ่วงดุล รวมถึงสรุปประเด็นผลกระทบ และให้คำแนะนำแก่หน่วยงานในกลุ่มบริษัท พร้อมทั้งรายงานให้ผู้รับผิดชอบสูงสุดในหน่วยงาน หรือผู้รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ดำเนินการทบทวนปรับปรุง หรือจัดทำแนวปฏิบัติ หรือคู่มือการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ และเป็นปัจจุบัน
2. มอบหมายให้ฝ่ายบัญชีและการเงินเป็นหน่วยงานที่ต้องหาคำตอบในประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับภาษี โดยการศึกษาจากกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือหารือกับผู้เชี่ยวชาญในแต่ละเรื่องเป็นการเฉพาะ เพื่อกำหนดแนวปฏิบัติที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่มบริษัท
3. นำส่งภาษีภายในกำหนดเวลา และบริหารการชำระ และขอคืนภาษีอย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดสภาพคล่องภายในกลุ่มบริษัท
4. กำหนดให้การตรวจสอบด้านภาษีเป็นหนึ่งในหัวข้อที่ต้องมีการประเมิน และตรวจสอบเมื่อมีการพิจารณาลงทุนในบริษัทใหม่เสมอ
5. หากมีการลงทุนในต่างประเทศ กลุ่มบริษัทจะต้องศึกษา และปฏิบัติตามกฎหมายภาษีของประเทศที่ไปลงทุน และหากประเทศนั้นเป็นประเทศที่ไทยได้ลงนามอนุสัญญาภาษีซ้อน กลุ่มบริษัทจะต้องวางแผนภาษีในเรื่องนี้เป็นอย่างดี เพื่อลดภาระภาษีซ้ำซ้อนระหว่างประเทศที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจ
6. กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านภาษี เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้ตระหนักในการปฏิบัติงาน และมีการทบทวนความเสี่ยงในเรื่องนี้ทุกปี